



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 21 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.เปิดตัวApp'ฟาร์ม D'	แนวหน้า
2. เปิดตัวแอป'ฟาร์ม D' ตัวช่วยออกแบบฟาร์ม	เดลินิวส์
3. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ลงนาม	มติชน
4. คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: แก้นี้	แนวหน้า
6. กรมหม่อนไหมสู้ภัยแล้งวางวิธีดูแลแปลงปลูก ใช้เชื้อราไมคอร์ไรซา...	แนวหน้า
7. ประสาน5เสือขับเคลื่อน'ข้าวโพดหลังนา'	คมชัดลึก
8. ดันจีไอครบ100สินค้า	โพสต์ทูเดย์
9. ทรายพื้นที่พิบัติช่วยสวนผลไม้ประสบภัยแล้ง	ไทยโพสต์
10. คอลัมน์: ข้าวสั้น: เปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย	สยามรัฐ
11. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: ผู้ตรวจราชการระดับกรม(2)	ไทยรัฐ
12. คอลัมน์: เรียงคนมาเป็นข่าว	มติชน

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.เปิดตัวApp'ฟาร์ม D'

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13842 หน้า : 17 (ขวา)

# สศก.เปิดตัวApp'ฟาร์ม D'

## ตัวช่วยเกษตรกรตอบโจทย์การผลิตยุคดิจิทัล

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา** เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. พัฒนา Application "ฟาร์ม D" เพื่อให้เกษตรกรใช้วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีความหมายมาจากคำว่า "ฟาร์ม" หมายถึงที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน "D" คือ design หรือ ออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว "ฟาร์ม D" คือ ออกแบบฟาร์ม ซึ่งต่อไปเกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์แผนผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนต่ำไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิต เพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้ตนเอง

การพัฒนาแอปพลิเคชันฟาร์ม D สศก. ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิของพืช ปลูกสัตว์ และประมงแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์แผนการผลิต โดยระยะแรก แอปพลิเคชันจะกำหนดให้เกษตรกร



**น.ส.จริยา สุทธิไชยา**  
เลขาธิการสำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ต่อไปจะพัฒนาแอปพลิเคชันให้นำข้อจำกัดของเกษตรกร ได้แก่ แรงงาน เงินทุน และน้ำ มาวิเคราะห์ได้เพิ่มเติมต่อไป โดยการใช้แอปพลิเคชันนั้นง่ายมาก เริ่มจากเกษตรกรเลือกจังหวัด จากนั้นกำหนดจำนวนที่ดินที่จะวางแผนการผลิต และเลือกสินค้าที่จะ

เลือกผลผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีได้ไม่เกินที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ และแสดงผลออกมาเป็นปฏิทินการผลิต (Calendar) ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยสินค้าที่เกษตรกรเลือก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ต้นทุนการผลิตรวม และผลตอบแทนสุทธิรวม และในระยะผลิต ประกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ปลูกสัตว์ ประมง และไม่ตกไม้ประดิม เมื่อเลือกสินค้าแล้วจึงกำหนดจำนวนพื้นที่ที่จะใช้ผลิตอีกครั้ง หากสินค้าที่เลือกมาในช่วงเวลาเดียวกันเต็มพื้นที่ดินที่มีอยู่ ก็ไม่สามารถเลือกสินค้าที่เลือกมาหลังสุดได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอปพลิเคชัน "ฟาร์ม D" สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบแอนดรอยด์หรือใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง <http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/> หรือ QR Code ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS ให้ใช้งานได้ต่อไป ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-2870 Email : [prcai@oae.go.th](mailto:prcai@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เปิดตัวแอป'ฟาร์ม D' ตัวช่วยออกแบบฟาร์ม

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25361 หน้า : 8 (ซ้าย)

## เปิดตัวแอป'ฟาร์ม D' ตัวช่วยออกแบบฟาร์ม

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขานุการสำนัก สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลผลิตให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผน และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ คัดเลือกผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีความหมายจากคำว่า "ฟาร์ม" หมายถึง ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน "D" คือ design หรือ ออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว "ฟาร์ม D" คือ ออกแบบฟาร์ม ซึ่งคือไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเองผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์แผนผลผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้ตนเอง

การพัฒนาแอปพลิเคชันฟาร์ม D สศก. ได้ใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคาผลผลิตสินค้าเกษตร ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และผลผลิตให้เกษตรกรใช้สำหรับวิเคราะห์ วางแผน และผลตอบแทนสุทธิสินค้าเกษตรของพืช ปศุสัตว์ คัดเลือกผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีความหมายจากคำว่า "ฟาร์ม" หมายถึง ที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์ทำการผลิตสินค้าเกษตร ส่วน "D" คือ design หรือ ออกแบบ เมื่อรวมกันแล้ว "ฟาร์ม D" คือ ออกแบบฟาร์ม ซึ่งคือไปเกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มด้วยตัวเกษตรกรเองผ่านโทรศัพท์มือถือ วิเคราะห์แผนผลผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลิตอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้ตนเอง

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจแอปพลิเคชัน "ฟาร์ม D" สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งาน On Website ผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ทาง <http://aginfo.oae.go.th/oaemodel/> หรือ QR Code ซึ่งขณะนี้ สศก. อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบ iOS ให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-2870 Email : [preai@oae.go.th](mailto:preai@oae.go.th)

# เรียงคน มาเป็นข่าว



ลงนาม - เมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ร่วมพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การซื้อขายผลไม้คุณภาพสูงห้างโมเดิร์นเทรด จังหวัดจันทบุรี โดยมี กฤษฎา บุญราช รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานลงนาม พร้อมด้วย พิเชษฐุ์ วิริยะพาหะ, สำราญ สาธารบรรณ ณ ห้องที่บิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี





การเดินทางไปแจกข้าวของแอปเตอร์ที่รัฐยะไข่ นั้น ทางรัฐบาลเมียนมาได้มีการแจกจ่ายข้าวให้แก่ชาวเมียนมาและชาวเบงกาลี (ชื่อที่ชาวเมียนมาเรียกกลุ่มชาติพันธุ์โรฮีนจา) ซึ่งถือเป็นผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ด้ความกันแล้วว่า ถือเป็นเหตุฉุกเฉินอย่างหนึ่ง คล้ายกับเหตุการณ์ขัดแย้งที่เมืองมาราวิของประเทศฟิลิปปินส์ ที่แอปเตอร์มีภารกิจครอบคลุมต้องเข้าไปช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอ

ข้าวสารที่นำไปแจกจ่ายที่เมืองบูติดอง และเมืองมงดอนนี้ได้รับการบริจาคจากรัฐบาลเกาหลีใต้ แต่การเข้าไปของคณะพวกเราคราวนี้ไม่มีผู้แทนจากเกาหลีใต้ไปด้วย ทั้งนี้เพราะติดภารกิจสำคัญ แต่เผอิญคณะแอปเตอร์ที่ไปกันคราวนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นไปด้วย ก็เป็นการพอเหมาะพอดี เนื่องจากเวลาไปถึงจุดรับแจก ชาวบ้านคงนึกว่าแกเป็นคนเกาหลีได้ แม้ว่าจะไม่ได้ผ่านการคัดสรรหน้าตา ต่างพากันตะโกนทัก อันยอง อาเซโย กันอยู่เป็นช่วงๆ ซึ่งแกก็โต้แต่ยิ้มๆ พร้อมโบกไม้โบกมือ เพื่อไม่ให้คนทักเสียกำลังใจหรือผิดหวัง

ที่บูติดอง คณะเรานั่งรถยนต์ไปบนถนนแคบๆ ลาดยางแบบขรุขระ 3-4 จุด ทุกจุดผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องกล่าวปราศรัยด้วย และก็มีคนแปลเป็นภาษาเมียนมาให้ชาวบ้านฟัง เสร็จแล้วก็ให้ตัวแทนชาวบ้านกล่าวขอบคุณ ได้ข่าวคนละคระลอมเล็กๆ ก็พากัน



บ้าน เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นก็เดินทางต่อไปที่เมืองมงดอง ห่างไปสัก 30 กิโลเมตร แต่การเดินทางใช้เวลานาน เพราะเป็นภูเขา ถนนบางช่วงฝุ่นฟุ้งหนาแน่นมาก นึกถึงสมัยที่ผมเคยเรียนมัธยมในตัวจังหวัดเคยนั่งรถถนนฝุ่นเช่นเดียวกัน แต่สมัยก่อนผมลั่น ฝุ่นอาจจับได้ไม่หนักนัก แต่เวลานี้ผมยาว ฝุ่นชอบนำจากที่เส้นผมนุ่มๆ เลยกกลายเป็นผมแข็งกระด้าง หวีล้าบามาก ที่มึงดอถือว่าเป็นเมืองชายแดนติดประเทศบังกลาเทศ เขตนี้จึงอ่อนไหวอย่างยิ่ง หน่วยรักษาความปลอดภัยของเมียนมาจะต้องปฏิบัติการคุ้มกันอย่างเข้มเป็นพิเศษ เหมือนสมัยที่ไปบริจาคข้าวที่เมืองมาราวิ ฟิลิปปินส์ คราวนั้น เขาไม่กล้าจัดงานส่งมอบข้าวที่เมืองมาราวิโดยตรง แต่ไปจัดที่เมืองตั้งอยู่ใกล้ๆ พร้อมกับมีหน่วยรักษาความปลอดภัยครบ พวกเราเมื่อเสร็จพิธีมอบข้าวแล้ว จะขออนุญาตเลยไปดูสภาพเมืองมาราวิลัคนิด แต่ฝ่ายความปลอดภัยไม่ยอม เราจึงอดเข้าไปดูเมืองเขา แต่ที่มึงดอ ไม่เหมือนกัน

เพราะแม้ชาวเบงกาลีบางส่วนได้อพยพลี้ภัยความขัดแย้งข้ามไปอยู่ที่บังกลาเทศ ทว่า ยังมีชาวเบงกาลีส่วนที่ยังอาศัยอยู่ที่ความขัดแย้ง ดังนั้น ตอนที่ผมไปแจกข้าว เลยได้มีโอกาสได้เห็นความเป็นไปของเมืองพร้อมๆ กับการแจกข้าวให้กับประชาชนที่ยากจน ทั้งที่เป็นชาวเมียนมาและเบงกาลีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ชาวคนนำข้าวไปแจกโดยแอปเตอร์ ในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะที่รัฐยะไข่ ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมาก สื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างตามไปทำข่าวกันเพียบ มีการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่หลายคน หลายประเด็น เริ่มตั้งแต่ท่านรัฐมนตรี รองอธิบดี (ซึ่งท่านนี้เป็นคนมนตรี หรือ APTERR Council ด้วย) รวมไปถึงถึงตัวผมเอง เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงของรัฐ คือ ซิตตเวแล้ว เกษตรจังหวัดได้พารองอธิบดีและคณะแอปเตอร์ไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ช่วงนั้นเป็นเวลาข่าวโทรทัศน์อยู่พอดี ปรากฏว่าท่านเกษตรจังหวัดได้แจ้งว่าจะมีข่าวการแจกข้าวพวกเราในวันนี้ออกอากาศในระดับประเทศ ก็พากันจ้องไปที่โทรทัศน์ในร้านอาหารเป็นจุดเดียว ผมเองก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นผลงานของรองอธิบดีเขา มีภาพการออกสัมภาษณ์หลายช่อง หลายเวลาอย่างชัดเจน คงเตะตารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ หรือ ท่านอง ซาน ซู จี บ้างละ เลยอวยพรท่านว่า ได้ออกข่าวดังๆ แบบนี้ เดียวคงได้รับการโปรโมทให้เป็นอธิบดีแน่นอน แกก้กล่าวขอบคุณและยิ้มๆ แล้วก็ให้ข้อเท็จจริงว่า คงไม่เร็วหรอกที่จะได้เป็น เพราะอธิบดีคนปัจจุบันของแกเป็นรุ่นน้องจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพิ่งอายุประมาณ 50 เท่านั้น อ่อนกว่าแกตั้ง 6-7 ปี คงต้องร้องเพลงรออีกนานโขเลยทีเดียว

ชาญพิทยา ฉิมพาลี  
chanpithya@apterr.org

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/-

วันที่: พุธที่ 21 มีนาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13842

Col.Inch: 15.62

Ad Value: 19,525

ภาพข่าว: แก้ว

หน้า: 17(ซ้าย)

PRValue (x3): 58,575

Clip: Black/White



แก๊งนี้ : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สิน หลังคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เฉพาะกิจเข้าไปบริหารจัดการหนี้สินเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์และธนาคารต่างๆ รวม 131 ราย มูลหนี้รวม 121 ล้านบาท



## กรมหม่อนไหมสู่ภัยแล้งแจ้งแจ้งวิธีดูแลแปลงปลูก ใช้เชื้อราไมคอไรซาผสมปุ๋ยช่วยเพิ่มผลผลิต

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สภาพอากาศที่ร้อนมากในช่วงหน้าแล้งจะส่งผลกระทบต่อปลูกหม่อน ทำให้ใบหม่อนมีเปอร์เซ็นต์น้ำใบต่ำ คุณภาพของใบหม่อนจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต รังไหม เกษตรกรที่ปลูกหม่อนหรือเลี้ยงไหมในช่วงหน้าแล้ง จึงมีข้อควรปฏิบัติในการดูแลแปลงหม่อน ดังนี้

- 1) ตัดแต่งกิ่งหม่อน โดยควรเลื่อนการตัดแต่งกิ่งหม่อน จากปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเป็นหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นช่วงที่ฝนจะเริ่มตกมากขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว วางแผนการเลี้ยงไหมให้สอดคล้องกับการตัดแต่งกิ่ง เนื่องจากหลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ประมาณ 2-3 เดือน ต้นหม่อนถึงจะเจริญเติบโตพอที่จะเก็บใบไปเลี้ยงไหมได้ และภายหลังการตัดแต่งควรมีการบำรุงรักษาต้นหม่อน เพื่อให้มีการฟื้นตัวโดยเร็ว

- 2) รักษาความชื้นในดิน โดยการพรวนดินให้ร่วนซุย และใช้วัสดุคลุมดินประเภทอินทรีย์วัตถุ หรือเศษเหลือของพืชจากการเกษตรต่างๆ เช่น ฟางข้าว ใบไม้แห้ง เปลือกข้าวโพด ชังข้าวโพด โดยคลุมระหว่างแถวต้นหม่อน เพื่อป้องกันการระเหยของน้ำจากผิวดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้น ช่วยลดการสูญเสียน้ำและเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุใน

- ดิน 3) การบริหารจัดการน้ำ ควรกำหนดช่วงเวลาการให้น้ำ วางแผนการให้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง ควรมีการให้น้ำต้นหม่อน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยวิธีเปิดร่องปล่อยน้ำเข้าแปลง หรือการใช้ระบบน้ำหยดในแปลง โดยใช้มินิสปริงเกอร์ ซึ่งเป็นวิธีการให้น้ำแบบประหยัดทั้งแรงงานคนและประหยัดน้ำ และการทำแนวกันไฟรอบแปลงหม่อนเพื่อป้องกันไฟป่า และสกัดกั้นการลุกลามของไฟ ด้วยการถางวัชพืชเป็นแนว โดยจะต้องถางวัชพืชให้ชิดติดดินและให้โล่งเตียน

นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมยังได้ศึกษาวิจัยและพบว่า การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ จะช่วยให้น้ำไหลลงสู่ดินชั้นล่าง ไม่ชะล้างผิวหน้าดินออกไป ส่งผลทำให้น้ำสะสมอยู่ใต้ชั้นดินมีความชื้นตลอดเวลาที่มีความร่วนซุยมากขึ้น และยังพบว่าการใส่ปุ๋ยในแปลงหม่อนร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ไมคอไรซา ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากทำให้สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้น ทำให้พืชทนแล้ง และช่วยเพิ่มผลผลิตหม่อนได้อีกด้วย ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมหม่อนไหมเบอร์โทรศัพท์ 0-2558-7924-6 หรือที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ



# ประสาน 5 เสือจับเคลื่อน 'ข้าวโพดหลังนา' ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วหยุด 'หนอนกระตุ้'

การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรื "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ที่ จ.ตาก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา หลังเป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมยหรือตองยิ่น แห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด แล้ว จากนั้นช่วงบ่ายจึงได้พบปะประชาชนในพื้นที่ที่มาคอยต้อนรับราว 5 พันคน บริเวณด้านพรมแดนอาคารใหม่ ขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรจังหวัดตากนำโดยหัวหน้า "ระพีทัศน์ อุ่นจิตต์พันธ์" และเจ้าหน้าที่ก็ได้้นำผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่จัดแสดงโชว์แก่นายกรัฐมนตรีและคณะด้วย

"ขอให้ชาวบ้านใส่ใจให้มากๆ กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหนื่อยที่พยายามทำทุกวิธีเพื่อให้พวกเขาอยู่ได้ นโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปลงใหญ่ การรวมกลุ่มการผลิต หรือตลาดนำการผลิตก็เพื่อความมั่นคงยั่งยืนในการดำรงชีพของพวกเขา" คำปราศรัยตอนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีกล่าวกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับ

ตากก็เป็นอีกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 54 แปลง มีพืชเกษตรกว่า 14 ชนิดที่ชาวบ้านเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่าง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนี้มาอย่างยาวนาน เห็นได้จากพื้นที่เป้าหมายเดิมที่รัฐบาลกำหนดให้จังหวัดตากซึ่งมีเพียงแค่ 4 อำเภอ ได้แก่ เมืองตาก บ้านตาก สามเงา และวังเจ้า มีพื้นที่เป้าหมาย 6,163.38 ไร่

แต่จากผลการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 2,882 ราย มีพื้นที่ร่วมโครงการเกินจากเป้าหมายถึง 25,070.75 ไร่ หรือ



นิทรรศการเกษตรแปลงใหญ่และโครงการข้าวโพดหลังนา

คิดเป็น 406.76% จากเป้าหมายที่ได้รับในพื้นที่ 8 อำเภอ ยกเว้นอำเภออุ้มผาง

"จังหวัดตากได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จึงได้สนับสนุนการทำงานของทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาตามนโยบายของทางรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยสามารถประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้เกินเป้าหมายที่กำหนด" บางช่วงบางตอนที่ "เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์" ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวในงานวันรณรงค์การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

บ้านวังห้วย ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก หนึ่งในพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยมี "ดอกไม้ สิงใส" เป็นประธาน ปัจจุบันแปลงใหญ่โครงการนี้มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6276

Col.Inch: 119.13 Ad Value: 209,668.80

หน้า: 1 (ล่าง), 6

PRValue (x3): 629,006.40

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ประสาน 5 เลือซบเคลื่อน 'ข้าวโพดหลังนา'



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและทีมงานเกษตรจังหวัดตาก

39 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 400 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้พื้นที่บางแปลงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยมีบริษัทเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ สนนในราคา 6-7 บาทที่ความชื้น 30% ในขณะที่จำนวนไม่น้อยได้รับผลกระทบจากหมอนกระทุ้งขนาดจนได้รับความเสียหายทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการฉีดสารเคมี ซึ่งก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น



ข้าวโพดพร้อมเก็บเกี่ยว

“  
ตอนนี้หมอนกระทุ้งหนักมากต้องซื้อยามาฉีดพ่น บางแปลงเสียหายเกือบทั้งหมด ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 700-800 บาท ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้  
”

“ก็ดีกว่าเมื่อก่อนมาก หลังรัฐบาลส่งเสริมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ผ่านมาส่วงานเกษตรจังหวัดตากส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลให้คำแนะนำโดยตลอด แต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือหมอนกระทุ้งหนักมาก บางแปลงก็เสียหายเกือบทั้งหมด ต้องซื้อยามาฉีดพ่น ทำต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 700-800 บาท ก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย” ประธานแปลงใหญ่คนเดิมกล่าว

ไม่เพียงบ้านวังหวายที่เจอปัญหาหมอนกระทุ้งระบาศ บ้านปากวัง ต.ตากออก อ.บ้านตาก ก็เป็นอีกพื้นที่ที่เจอหมอนกระทุ้งระบาศเช่นกัน อย่างไรก็ตาม “บุญ สุยะ” หนึ่งในเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งยึดอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มานานหลายปีออกมายอมรับว่านี่คือการระบาศของหมอนกระทุ้งหนักที่สุดทำให้ข้าวโพดได้รับความเสียหายหลายแปลง แต่ยังคงโชคดีที่เกษตรจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงมาติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแนะนำวิธีการแก้ปัญหาตามหลักวิชาการทำให้สามารถลดการ

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 21 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6276

Col.Inch: 119.13 Ad Value: 209,668.80

หน้า: 1 (ล่าง), 6

PRValue (x3): 629,006.40

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ประสาน 5 เลือซบเคลื่อน ข้าวโพดหลังนา

ระบาคของศัตรูข้าวโพดชนิดนี้ไ้ระดับหนึ่ง

“ของคมี 9 ไร่ 3 งาน ใช้เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ แปซิฟิก 339 ใช้พันธุ์นี้มาโดยตลอด ทุกปีให้ผลผลิต ดีมาก แต่ปีนี้หนอนกระทุ้ระบาคอย่างหนักพยายาม ใช้ยาลดพ่นแก้ปัญหอยู่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ วันที่ 10 เมษายนนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไร แต่คิดว่า ปีนี้ขาดทุนแน่นอน” เกษตรกรรายเดิมกล่าวกับ “คม ชัด ลึก” พร้อมย้าว่าหากไม่มีหนอนกระทุ้มา ทำลาย คาดว่าผลผลิตข้าวโพดปีนี้จะแน่นอน อีกทั้ง ยังมีความพร้อมในเรื่องตลาดรองรับ ปัญหาเรื่องราคา รับซื้อไม่มี เพราะบริษัทได้ประกันราคาไว้ที่ 6-7 บาท ต่อ กิโลกรัมในความชื้นที่ 30% ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกร อยู่ได้มีกำไรไม่ขาดทุนแน่นอน หากเก็บเกี่ยวผลผลิต ต่อไรได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

**รพีทัศน์ อุ่นจิตพันธ์** เกษตรจังหวัดตาก กล่าว ถึงการดำเนินการแก้ปัญหาการระบาคของศัตรูที่ขึ้นใน ข้าวโพดว่าขณะนี้ได้ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปดูแล ช่วยเหลือแนะนำอย่างเร่งด่วน โดยมีการฝึกกำลัง ทีม 5 ทหารเสือ เร่งเดินหน้าดำเนินงานโครงการ สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง ฤดูทำนาอย่างเต็มกำลัง ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมี การประชาสัมพันธ์และจัดเวทีสร้างการรับรู้เพื่อชี้แจง ให้เกษตรกรรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการและมาตรการจากภาครัฐ

“ทางทีมงาน 5 ทหารเสือของจังหวัดตาก มีการระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปดูแล เป็นที่เลี้ยงให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิดตั้งแต่กระบวนการ เตรียมการและวางแผน การผลิต กระบวนการ ผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองค์ความรู้ ต่างๆ ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องอย่างเต็มที่ ระบบ ประกันภัย การให้สินเชื่อรวมทั้งการจัดหาตลาด โดยการนำสหกรณ์การเกษตรมากำหนดจุดรับซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการขาย ผลผลิต”

เกษตรจังหวัดตากย้าด้วยว่า สำหรับจุดรับซื้อ ข้าวโพดของสหกรณ์ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร บ้านตาก จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ำ ธ.ก.ส.ตาก จำกัด สหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จำกัด สหกรณ์การ เกษตรแม่สอด จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรทพพระ จำกัด และ นอกจากนั้นยังมีจุดรับซื้อของภาคเอกชนในพื้นที่ เกษตรกรจึงมั่นใจและวางใจได้ว่า การปลูกข้าวโพด จะไม่มีปัญหาด้านแหล่งจำหน่ายอย่างแน่นอน พร้อมทั้งมีการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ ไปพร้อมกัน

“นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ได้รับความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงส่งผลให้การดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของ จังหวัดตากประสบผลสำเร็จทะลุเป้าหมายของ โครงการ คาดการณ์ผลผลิตทั้งหมดที่จะสามารถ เก็บเกี่ยวได้ภายในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะ มีผลผลิตประมาณ 25,543 ตัน สามารถสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรในโครงการและนำเงินเข้าสู่จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทแน่นอน” เกษตรจังหวัด ตาก กล่าวทิ้งท้ายอย่างมั่นใจ

● สุรัตน์ อัดตะ ●

surat\_a@nationgroup.com



# ดันจีไอครบ100สินค้า

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์ขึ้นทะเบียนจีไอครบ 100 สินค้า คาดไม่เกินปี 2563 ดัน 1 จังหวัด 1 สินค้าจีไอได้ครบแน่

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมจะจัดงานร้อยเรื่องราวผ่านร้อยจีไอไทย ในวันที่ 4 เม.ย. 2562 เพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จของการผลักดันให้จังหวัดต่างๆ ยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าไทยได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม 103 รายการ จาก 67 จังหวัด โดยสินค้ารายการที่ 100 ที่ได้รับการจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 คือทุเรียนสาธิตกาฬสินธุ์

“กรมตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีสินค้าจีไอครบทุกจังหวัด ตามเป้าหมาย 1 จังหวัด 1 สินค้าจีไอ ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินปี 2563 จะมีการขึ้นทะเบียนได้ครบหมดทุกจังหวัด โดยขณะนี้มีการยื่นคำขอจดทะเบียน

จีไอใน 10 จังหวัดที่เหลือเข้ามาแล้ว หมายความว่าทุกจังหวัดมีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนจีไอ ซึ่งหากได้รับการพิจารณาอนุมัติทั้งหมด ก็จะมีสินค้าจีไอครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ” น.ส.วันเพ็ญ กล่าว

อย่างไรก็ตาม มีสินค้าที่อยู่ระหว่างการประกาศโฆษณา เพื่อรับการขึ้นทะเบียนจีไอรวมอีก 4 รายการ ได้แก่ ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ปลาตุ๊กร้าทะเลน้อยพัทลุง มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว และจำปาตะตูล หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาประกาศโฆษณา 90 วัน นับจากวันที่ 29 ม.ค. 2562 ก็จะได้รับจดทะเบียนจีไอภายในเดือนเม.ย. 2562

น.ส.วันเพ็ญ กล่าวว่า กรมมั่นใจว่าการส่งเสริมและผลักดันสินค้าจีไอ จะมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ

จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และคุ้มครองสินค้าจีไอ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำการขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมายมูลค่าตลาดสินค้าจีไอเพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านบาท จะทำได้เร็วขึ้น จากปีที่ผ่านมามาทำได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ มีแผนเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าจีไอ โดยตลาดในประเทศ จะมีการจัดงานจีไอ มาร์เก็ต 2019 จำนวน 2 ครั้ง มีผู้ประกอบการจีไอเข้าร่วมงาน ครั้งละไม่น้อยกว่า 60 ราย ครั้งแรกจัดวันที่ 1-7 เม.ย. 2562 ที่เซ็นทรัล บางนา ครั้งที่ 2 วันที่ 24-30 ก.ค. 2562 ที่เซ็นทรัล พระราม 9 ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก และนิยมมาเลือกซื้อสินค้าจีไอ และยังคงจะนำเข้าร่วมงานไทยเฟ็กซ์ 2019 อีกด้วย ■



# ทรายพื้นที่พิบัติ ช่วยสวนผลไม้ ประสพภัยแล้ง

## จังหวัดตราดประกาศ พื้นที่ภัยพิบัติเพื่อ ใช้งบฉุกเฉินช่วย ชาวสวนผลไม้หลัง ประสพภัยแล้งขาด น้ำ **หน้า 2**

**ภูมิภาค** ● ขอนแก่นเจอพายุฤดูร้อน บ้านเรือนราษฎร หลังคาปลิว เสียหาย 70 หลัง ส่วนที่ตราด ชาวสวนผลไม้ชุมนุมหน้าศาลากลาง จี้ผู้ว่า ประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อใช้งบฉุกเฉินช่วยเหลือด่วน หลังประสพภัยแล้งใน 3 อำเภอ ไม้ผลที่กำลังออกลูกใกล้จะยืนต้นตาย ปก.เผย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษเผชิญภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมนี้ พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน หลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ ต.บ้านขาม บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยเฉพาะที่หมู่บ้านลำโรง หมู่ 11 และหมู่ 12 มีบ้านเสียหายประมาณ 70 หลัง รวมไปถึงบ้านพักครูและโรงสีข้าวของชุมชน

นางทองดี บุตรลานช้าง อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 11 บอกว่า เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมา ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังสนั่น จากนั้นมีลมพัดแรงจนยกเอาหลังคาบ้านปลิวไปทั้งแถบ ไปตกใส่หลังคาบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 30 เมตร

นายชยพล อิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18-20 มี.ค.นี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ลำปางแพร่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ และน่าน รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย

ในส่วนขอพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง นายชยพลกล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 2 จังหวัด 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่ ร้อยเอ็ด ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสรวง และอำเภอสุวรรณภูมิ รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน, ศรีสะเกษ ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง รวม 7 ตำบล 43 ปก.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ

ที่ศาลากลางจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชินศรี รอง ผวจ.ตราด เป็นประธานประชุมแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน 3 อำเภอ มีนายอำเภอปอไร่ นายอำเภอเขาสมิง และนายอำเภอเมือง รวมทั้งนายก อบต.กว่า 20 ตำบล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ปก.ตราด, ชลประทาน ร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องจากใน 3 อำเภอดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อผลไม้ที่กำลังออกผล ซึ่งหากไม่ได้น้ำ จะทำให้ต้นไม้ตายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นต้องการให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อนำงบประมาณฉุกเฉินมาแก้ปัญหา แต่ทางจังหวัดเห็นว่าน่าจะใช้งบป้องกันก่อน เกิดการถกเถียงจนบรรยากาศเริ่มตึงเครียด ขณะที่บริเวณหน้าศาลากลาง ชาวสวนผลไม้จากอำเภอเขาสมิงจำนวนกว่า 500 คน ได้ชุมนุมขอพบ ผวจ.ตราด ให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเร็ว

ต่อมา นายศุภมิตร ชินศรี รอง ผวจ.ตราด ออกมาพบชาวบ้าน แต่ผู้ชุมนุมเรียกร้องที่จะพบกับ ผวจ. พร้อมกับให้ใส่ลายศุภมิตร กระทั่งในที่สุดทางจังหวัดตกลงที่จะประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อช่วยชาวสวนผลไม้ พร้อมจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำฝนเทียมด้วย ชาวบ้านพอใจจึงยอมสลายตัว.



## ข่าวสั้น

### ■ เปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

น.ส.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)เปิดเผยว่า เพื่อเผยแพร่และผลักดันให้สินค้าเกษตรปลอดภัยจากธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรจากธรรมชาติของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ได้นำผู้ประกอบการสินค้าจากธรรมชาติ ร่วมงานแสดงสินค้า Natural Products Expo West 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารจากธรรมชาติ (Natural) และเกษตรอินทรีย์(Organic)ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค.62 ที่ศูนย์ประชุม Anaheim Convention Center เมือง Anaheim มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ โดยผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้ขายส่ง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่กลุ่มชาวอเมริกันเท่านั้น จะเห็นว่าเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในวงกว้าง ผลักดันสินค้าเกษตรปลอดภัยจากธรรมชาติสู่เวทีสากลสร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรจากธรรมชาติของไทย

# มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

## ผู้ตรวจราชการระดับกรม (2)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นนั้น

มีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรมทั้งสิ้น 84 คน จาก 81 หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี 1.นางมาลินี ภาวิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านมวฒน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.นายวิบูลย์ โกวัดระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 3.นายธนะชัย พงพานวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4.นายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 กรมชลประทาน 5.นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง 6.นายเอกภพ ทองสวัสดิวงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 กรมปศุสัตว์ 7.นายสันทาน สีตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 8.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงคมนาคม 9.นางสุวิสา อนันตกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10.นายบุญส่ง เสืองามเยี่ยม ผู้ตรวจราชการกรม กรมทรัพยากรธรณี 11.นายประกอบ อยู่คง นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ทรัพยากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 12.นายรัชชชัย ลัดกรุด ผู้ตรวจราชการกรม กรมป่าไม้ 13.นางจรัญชัญญะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 14.นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้ตรวจราชการกรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 15.นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 16.นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน 17.นายสุรวิทย์ นวลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม กรมที่ดิน 18.นายฉันทน์ สนประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกำแพงเพชร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19.นายสุวพงษ์ ภูนาศพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง 20.นายรัชชชัย เลียงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงยุติธรรม 21.นางสุภาภรณ์ อ่อนอุทธิ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมคุมประพฤติ 22.นายวรากร โสมนะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 23.นางสาวปนัดดา สันธิวิสุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี 24.นายภูมิพงษ์ ชุนฉนมฉนำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 25.นางเสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงแรงงาน 26.นายอนันต์ บวรเนาว์รักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 27.นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงสาธารณสุข 28.นางสาวสมณฑา ไพรสวรรณา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข 29.นายสมศักดิ์ กรวีชัย หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนเขตสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30.นางสาวรพีพรรณ เดชพิชัย นายแพทย์เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรค 31.นายจุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต 32.นางนพวรรณ ศรีวงศ์พานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ทรัพยากรในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต

ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 33.นายสิปปิ๋ว แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ 34.นางสาวปิยจิลา สมุทรประภูต ผู้ตรวจราชการสูง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

นี่คือความร่วมมือกันพัฒนางานตรวจราชการให้ตรงคุณค่า เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน.

“ซี.12”



# เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...“ศึกเลือกตั้ง 62” ซี้พายูเข้า “โค้งสุดท้าย” แล้ว มีข่าวลือว่าพรรค “ชาวยุ” ระดม “ท่อน้ำเลี้ยง” เพิ่ม เพื่อนำไปอัดฉีดลูกพรรคลือตสุดท้าย สนนราคากันตาม “เกรดเอ-บี-ซี” แล้วแต่ภาคพื้นที่ส่งผลประเมินมาให้ “คินหมาหอน” รัวกันเลือดสาดแน่
- ...อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เลือกตั้ง “เฮียเส็ง” ยังชี้แดง “เฮียแสง” ซีน้าเงิน ด่วนสรุป “พันธง” ยังมีได้ว่า ฟากไหนพ่าย ค่ายไหนชนะ “พรรคพลังประชารัฐ” ที่ชู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกฯ เป็นต่อแค่นี้
- ...ดั่งที่บรรยายสรรพคุณไปเมื่อวันวาน “พปชร.” บวก “บิ๊กตู” มี “ตัวช่วย” สารพัดทุกช่องไฟ ตั้งแต่ห้างยันภารโรง “กระสุนดินดำ-ท่อน้ำเลี้ยง” บริโภคกันไม่อั้น ลูกพรรคสามารถ กดปรืดๆ ได้สิ้นไหล
- ...แม้ผลเลือกตั้ง จะเข้าป้ายมาลำดับที่ 2 หรือ 3 ยัง “แกนนำ” ยังเชื่อชนมกิน ล่วงหน้าว่า จะชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ เพราะมีฐานที่มั่นใหญ่คือ “ส.ว. 250 เสียง” เป็นหมอยุอยู่ในอวย หาเสียงสนับสนุนเพิ่มเพียง 126 ที่นั่ง ง่ายดุงจรวดทางเรียบ
- ...โดยมี “2 พรรคแนวร่วม” คือ “ประชาธิปไตย-ภูมิใจไทย” แม้ชั่วโม่งนี้ ยังปากหนักไม่ร่วมสังฆกรรม กับขบวนการสืบทอดอำนาจ แต่สุดท้ายแล้ว กลืนน้ำลายอ้วนยังคำ พุดเพื่อสร้างความชอบธรรม ฤดูหาเสียงเท่านั้น
- ...“พปชร.” มองข้ามข้อตึงขนาดว่า แพ้-ชนะศึกเลือกตั้งไม่กลัว ...กลัว ตอนฟอร์มรัฐบาล หวั่นว่าจะสะดุดบึงตอมมากมายหลายจุด ประเด็นแรก “แก๊ง 4 กุมภาพันธ์” ที่ส่งไปเป็นคีย์แมนพรรค ทั้ง “อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์” อ่อนประสบการณ์ ฉลาดแต่ไม่เฉลียว
- ...กล่าวคือ แม้ทุกคนจะมีตำแหน่งแห่งหนในพรรค แต่ “ชาลอย” ไม่มีชื่อเป็น “ปาร์ตี้ลิสต์” หรือ “เขตเลือกตั้ง” รอล้มหล่นเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียว กรณี หลุดแล้วหลุดเลย หรือหากพรรคไม่ได้ฟอร์มรัฐบาล จะสามัคคีกันตงงาน ยกทีม
- ...หรือ กรณีที่ “พปชร.” ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะเกิดมหกรรม แย่งโควตักกันเป็นเสนาบดีกันจ้ลจะห้วนพลก “ซาใหญ่” รอกลับมาแจ้งเกิด ยกแพง ทั้ง สุริยะ จิงรุ่งเรืองกิจ-สมศักดิ์ เทพสุทิน-สุชาติ ตันเจริญ-วิรัช รัตนเศรษฐ แล้วยังมี ตัวกลั่นอีกสี่ห้าห้าหนอที่ยกพวกมาจาก “ประชาธิปไตย” ซึ่งมาหยิบยื่นปลาหมัน “บัญชีรายชื่อ” ลำดับต้นๆ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

●...ขณะที่ “พรรคร่วม” คือ “ประชาธิปไตย” อาจจะไม่รอด **อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** ที่ต้องลงจากหลังเสือ เพราะพรรคได้รับเลือกไม่ถึงร้อยที่นั่ง ต้องไขก๊อกตามทีลั่นวาจาไว้ แต่ “ประชาธิปไตย” บุคลากรผู้มีชื่อเสียงก็มีใช้น้อยๆ “กรณี-องอาจ-จรินทร์-อลงกรณ์”

●...เช่นเดียวกับ “ภูมิใจไทย” ของ “เสี่ยหนู” มีแนวโน้มจะเป็น “ตัวแปร” อีกครั้งหากได้ ส.ส.มา 60 ที่นั่ง ต้องหวังกลับถิ่นเก่า คุณกระทรวงเกรดเอ เหมือนเก่า ยกยวงทั้งมหาดไทย-คมนาคม “เป็นอย่างน้อย”

●...หรือหากจะให้หล่อระดับลากดิน ต้องตั้ง “พรรคชาติไทยพัฒนา” ของ เตี่ย บรรหาร ศิลปอาชา กับ “ชาติพัฒนา” ของ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ เข้ามา เสริมใยเหล็ก งานถนัด ก็รู้ๆ กันอยู่ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์-กระทรวง พลังงาน-อุตสาหกรรม

●...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาเป็นนายฯ ลำพังแค่จัดทัพ ครม. ในส่วนของ “พปชร.” ก็ยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อเป็นทุนอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อยุดัม ปวดตับ กับการจัดสรรโควต้าให้พรรคร่วมมากอีกต่างหาก

●...ดีไม่ดีเลือกตั้งแล้วเสร็จ “นายกรัฐมนตรี” ตามช่องทางที่ 1 อาจจะมีอุปสรรค อุดตัน ต้องขยับไปใช้ “ช่องทางที่ 2” ก็เป็นไปได้ อย่าประมาท

## พลงน้ำแข็ง